



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ที่ อว ๐๖๕๕.๐๘/๒๕๗๗ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ การดำเนินโครงการบริการวิชาการเพื่อก่อให้เกิดรายได้  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ หลักสูตร ๑ บริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้)

เรียน หัวหน้าสาขา

ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) กำหนดแพลตฟอร์มการพัฒนามหาวิทยาลัย ด้านการพัฒนางานวิจัย บริการวิชาการ และวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (RUTS Research & Academic Service & Creative Culture Platform) ซึ่งมีการบูรณาการภารกิจด้านวิจัย บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพื่อมุ่งสร้างความเชี่ยวชาญ และความเป็นมืออาชีพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบุคลากร รวมไปถึงมีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคประชาชน ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแบบมีส่วนร่วม มีรูปแบบการดำเนินงาน ๓ ลักษณะ คือ แบบให้เปล่า (Free) แบบร่วมทุน (Matching Fund) และแบบที่ก่อให้เกิดรายได้ (Income) อีกทั้งกำหนดผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results : KRs) และตัวชี้วัดในระดับมาตรการ (Key Performance Indicator : KPI) เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนแพลตฟอร์มการพัฒนามหาวิทยาลัย ด้านการพัฒนางานวิจัย บริการวิชาการ และวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ไปสู่เป้าหมาย และมุ่งสร้างความเชี่ยวชาญ และความเป็นมืออาชีพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบุคลากร รวมไปถึงมีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคประชาชน ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแบบมีส่วนร่วมในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงกำหนดแนวทางสำหรับการขับเคลื่อนผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ และตัวชี้วัดในระดับมาตรการ ข้อที่ ๑๓ งบประมาณบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ โดยกำหนดให้หลักสูตรดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อก่อให้เกิดรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ หลักสูตร ๑ บริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้)

ในการนี้ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้หลักสูตรดำเนินโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ หลักสูตร ๑ บริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้) โดยจัดทำแบบเสนอขออนุมัติโครงการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระดับหน่วยงาน ตามเอกสารที่แนบพร้อมนี้ และนำส่งกลับมายังงานบริการวิชาการ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ เพื่อทางคณะฯ ได้ดำเนินการรวบรวมจัดทำแผนการให้บริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

(รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์)  
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

